

LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC ĐA TÓN

PHÁT ĐỘNG 07 TUẦN THI ĐUA CAO ĐIỂM

CHỦ ĐỀ “ĐỘI VIÊN, THIẾU NHI TIỂU HỌC ĐA TÓN SẴN SÀNG”

KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 – 07/5/2024)

Kính thưa các thầy cô giáo, cùng các em đội viên, học sinh thân mến!

Năm học 2023 - 2024 với chủ đề:

“*Thiếu nhi Thủ đô*

Chăm ngoan, học tốt,

Tiếp bước cha anh”

đang diễn ra sôi nổi, gắn với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc và đất nước. Trong đó, cùng với thiếu nhi cả nước và của thành phố Hà Nội, các bạn đội viên, thiếu nhi của Tiểu học Đa Tốn đang ra sức thi đua, học tập, rèn luyện hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024).

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một thiên anh hùng ca tuyệt vời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam và phong trào đấu tranh giành độc lập của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Sau 56 ngày đêm chiến đấu cực kỳ gian khổ, bằng tinh thần **quyết chiến quyết thắng, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo**, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ, sự tài tình, sáng suốt của Đồng chí Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân và dân ta đã lập nên một kỳ tích lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, tiêu diệt hoàn toàn toàn bộ tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương lúc bấy giờ, buộc chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, Lào, Campuchia; kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ kéo dài 9 năm. Đồng thời chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp kéo dài hàng thế kỷ, mở ra bước phát triển mới cho cách mạng Việt Nam.

Kính thưa các thầy cô giáo và các em thân mến!

Góp phần hun đúc, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ măng non đối với các thế hệ cha anh, vào ngày 14/03/2024, Hội đồng Đội huyện Gia Lâm đã phát động đợt hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Mỗi đội viên, thiếu nhi là một chiến sĩ Điện Biên; mỗi Chi đội, lớp Nhi đồng là một Đại đội; mỗi Liên đội là một Tiểu đoàn; mỗi quận, huyện là một Trung đoàn; mỗi cụm thi đua là một Đại đoàn; toàn thành phố là mặt trận Điện Biên Phủ. Đợt hoạt động bắt đầu từ ngày 18/3 đến hết tháng 6 năm

2024 tái hiện chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 với 4 chặng "Rèn quân", "Vào trận", "Toàn thắng", "Mừng công" với nhiều hoạt động ý nghĩa như sau:

Thứ nhất, triển khai sinh hoạt với chủ đề **“Tiếp lửa Điện Biên - Thiếu nhi sẵn sàng”**, cùng nhau tìm hiểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ, tìm hiểu về Đội TNTP Hồ Chí Minh và truyền thống của thiếu nhi Việt Nam.

Thứ hai, phát động các chi đội, lớp nhi đồng triển khai các hoạt động thi đua rèn luyện với các chủ đề:

- Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 22/3/2024: Tổ chức thi đua với chủ đề **“Chiến sĩ nhỏ Điện Biên - Em sẽ là đoàn viên”** thi đua học tập, rèn luyện, tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức Lễ kết nạp đội viên, trang trọng, ý nghĩa.

+ Từ ngày 13 - 26/3/2024: Liên đội tổ chức Ngày hội **“Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”**, gắn với kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: mỗi khối lớp sẽ chọn ít nhất 30 học sinh tập bài đồng diễn do Hội đồng đội thành phố quy định (có video gửi các khối). Thứ hai ngày 25/3 Liên đội tổ chức Ngày hội thiếu nhi vui khỏe sẽ tổ chức thi đồng diễn giữa các khối lớp.

+ Từ Ngày 13/3 – 07/5/2024: phát động 07 tuần thi đua cao điểm chủ đề **“Tiếp lửa Điện Biên - Thiếu nhi sẵn sàng”**, tái hiện **“56 ngày thi đua, học tập, lập chiến công mừng chiến thắng Điện Biên Phủ”**.

Thứ ba, phát động 100% các chi đội, các lớp nhi đồng tích cực tiếp tục thực hiện cuộc vận động **“Tự hào một dải non sông”**: học tập tìm hiểu về đất nước Việt Nam, chụp ảnh tư liệu.

Thứ tư, mỗi đội viên, học sinh tích cực tham gia thực hiện các công trình, phần việc, thi đua, học tập, cùng nhau lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động do Hội đồng Đội và Hội thành phố và huyện tổ chức.

Kính thưa các thầy cô giáo và các em thân mến!

Đợt thi đua của các chiến sĩ nhỏ chắc chắn sẽ không thể thiếu sự hướng dẫn, đồng hành của quý Ban giám hiệu, quý thầy cô và các bậc CMHS. Liên đội Tiểu học Đa Tồn mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ và đồng hành của các thầy cô, các bậc CMHS và các em học sinh.

Cuối cùng xin kính chúc các thầy cô nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Chúc các chiến sĩ nhỏ luôn chăm ngoan, học tốt và đạt nhiều thành tích tốt. Trân trọng cảm ơn.